
-ส ำเนำ-  
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 

สมัยสำมญั  สมัยที่ 2/2565  
วันที่ 18  พฤษภำคม  2565 

ณ  หอประชุมปทุมดี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายนิกร  ใจใส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นิกร  ใจใส   

2 นายวิษณ ุ สีดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล วิษณุ  สีดา   

3 นายวรพจน ์ เข็มปัญญา เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบล วรพจน ์ เข็มปัญญา   

4 นายพนม  อ่างวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 พนม  อ่างวงค์   

5 นายสนุทร  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 2 สุนทร  กิ่งแก้ว   

6 นายค าพอง  ใจใส ส.อบต.หมู่ที่ 3 ค าพอง  ใจใส   

7 นายสญัญา  ลาภะ ส.อบต.หมู่ที่ 5 สัญญา  ลาภะ   

8 นายธงชัย  บรรหาร ส.อบต.หมู่ที่ 6 ธงชัย  บรรหาร   

9 นายน าพล  บริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 น าพล  บริบูรณ ์   

10 นายลวีัน  ขันวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ลีวัน  ขันวัง   

11 นายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 สุภชัย  สมอุดม   

12 นายอนุพงษ ์ สาวงค ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อนุพงษ ์ สาวงค ์   

13 นายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สมชาย  ติ้ววงค ์   

14 นายรัศม ี พิมพ์พงษ ์ ส.อบต.หมู่ที่ 13 รัศมี  พิมพ์พงษ์   



( 2 ) 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม       

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพรชยั  พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บา้นกลาง พรชัย  พิมพ์พงษ ์   

2 นายเข็มชาต ิ ทรัพยสิทธิ ์ รองนายก อบต.บ้านกลาง เข็มชาติ  ทรัพยสิทธิ ์   

3 นายพรมศักดิ ์ สีลา รองนายก อบต.บ้านกลาง พรมศักดิ์  สีลา   

4 นางรินดา  พิมพ์พงษ ์ เลขานุการนายก อบต.บา้นกลาง รินดา  พิมพ์พงษ ์   

3 นายภูวนัย  หัสสา รองปลัด อบต. ภูวนัย  หัสสา   

4 นางสาวปิติพร  พิมพ์กลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปิติพร  พิมพ์กลาง   

5 นายพรสวสัดิ ์ ควรรณสุ ผู้อ านวยการกองคลัง พรสวัสดิ ์ ควรรณสุ   

6 นายจักกฤษณ ์ วงษ์รัตนะ ผู้อ านวยการกองชา่ง จักกฤษณ์  วงษ์รัตนะ   

7 นางสาวสุพัตรา  อันศิลา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุพัตรา  อันศิลา   

8 นายสุขสวัสดิ ์ ไม่แพง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุขสวัสดิ ์ ไม่แพง   

9 นายวีระศักดิ ์ หอมอ่อน นักจัดการงานทั่วไป วีระศักดิ ์ หอมอ่อน   

10 นายมานิต  บุทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มานิต  บุทา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมาย
เหตุ

 ข้อบัญญัติ
(บาท)

 เงินสะสม
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลาง หมู่ท่ี 4    220,000 /
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนาด หมู่ท่ี 2    133,000 /
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ท่ี 10    133,000 /
4 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าเพ่ือเป็นถนนลูกรังบ้านกลาง หมู่ท่ี 10     90,000 /
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนาด หมู่ท่ี 1    133,000 /
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ท่ี 10     16,800 /
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ ว หมู่ท่ี 12    133,000 /
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยอ หมู่ท่ี 8    133,000 /
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.พร้อมฝาปิด บ้านกลาง หมู่ท่ี 13    131,000 /

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนาด หมู่ท่ี 11    131,000 /

11 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงติ ว หมู่ท่ี 5     71,000 /
12 โครงการเจาะบ่อบาดาล ประปาบ้านกลาง หมู่ท่ี 10    187,000 /
13 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าเพ่ือเป็นถนนลูกรัง บ้านดงติ ว หมู่ท่ี 5     78,000 /
14 โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าเพ่ือเป็นถนนลูกรัง บ้านดงติ ว หมู่ท่ี 9    134,000 /
15 อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด     80,000 /
16 อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านกลางน้อย     80,000 /
17 อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านดงยอ     80,000 /
18 อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านดงติ ว     80,000 /
19 อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์     70,000 /
20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 13 หมู่

(โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข) หมู่ละ 20,000 บาท
260,000   /

21 อุดหนุนเทศบาลต้าบลหนองญาติ อ้าเภอเมืองนครพนม 
(โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ)

    30,000 /

22 อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม 
(ขยายเขตไฟฟ้าบ้านกลางน้อย หมู่ 7)

   130,000 /

23 อุดหนุนส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
(ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงติ ว หมู่ 6)

   130,000 /

24 อุดหนุนสถานีต้ารวจภูธรบ้านกลาง     10,000 /
25 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม     80,000 /

สถานการด าเนินการแหล่งงบประมาณ

โครงการท่ี

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

( 3 ) 
เริ่มประชุมเวลำ  10.00  น. 
ที่ประชุมพร้อมแล้ว 
ประธานฯ - วันนี้ เป็ นการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วน ต าบลบ้ านกลาง สมั ยสามัญ  สมั ยที่  2  /2565                         

วันที่ 18 พฤษภาคม  2565 บัดนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชมุแล้วผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
ระเบียบวำระที่  1 -เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ                  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/2565วันที่ 21 มีนำคม 2565) 
ที่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ  6  เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) 

ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ปลัด อบต.ฯ -เรียนท่านประธาน ในวาระนี้เปน็การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 

2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เอกสารรายงานก็ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้อบัญญัติ
(บาท)

 เงินสะสม
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 329,000 /
27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงติ ว หมู่ท่ี 9 306,000 /
28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ท่ี 13 130,000 /
29 โครงการก่อสร้างหอประปา บ้านกลาง หมู่ 10 461,000 /
30 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  243,000 /
31 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7  253,000 /
32 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9  243,000 /
33 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1  203,000 /
34 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  203,000 /
35 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11  133,000 /
36 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  233,000 /
37 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13    80,000 /
38 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2  183,000 /
39 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3  153,000 /
40 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  243,000 /
41 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  233,000 /
42 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  203,000 /
43 โครงการซ่อมแซมแพสูบน ้าสถานีสูบน ้าดงติ ว 2  494,000 /
44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเข้าสถานีสูบน ้าบ้านดงติ ว 1  111,000 /

ท่ี โครงการ

แหล่งงบประมาณ สถานการด าเนินการ

งบประมาณท่ีอนุมัติ งบประมาณ งบประมาณ ค าช้ีแจงการโอนเงิน

ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (คงเหลือ) ก่อนโอน หลังโอน งบประมาณรายจ่าย

เคหะและ บริหารท่ัวไป ลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและ 200,000 45,650 + 250,000 295,650 งบฯท่ีตั งไว้ไม่

ชุมชน เก่ียวกับเคหะและชุมชน ส่ิงปลูกสร้าง เพียงพอ

บริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป บุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ค่าตอบแทนประธานสภา 2,404,800 1,426,345 - 250,000 1,176,345

รองฯ/ส.อบต./เลขา

(+/-)

จ านวนเงินท่ีโอน
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ

(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต.  - ส าหรับวาระนี้จะไม่มีการขอมติที่ประชุมนะครับ เป็นเร่ืองแจ้งให้สภา อบต.บ้านกลางได้รับทราบ 
ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม 
ที่ประชุม -รับทรำบ 
ระเบียบวำระที่ 4  เรื่องกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโอนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ปลัด อบต. -ในวาระนี้ เป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ซึ่งได้ตรา

ข้อบัญญัติไว้แล้ว แต่มีงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งระเบียบก็ให้สามารถโอนงบประมาณ
ได้ โดยอ านาจในการโอนงบประมาณจะมีอยู่ 2 ส่วน  ในส่วนที่ไม่ใช่หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นอ านาจ
ของนายก อบต. ถ้าเป็นรายจ่ายที่ใช้ในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จะต้องเป็น
อ านาจของ สภา อบต. โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 
 
ประธานฯ -มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ส.อบต.ค าพอง -เรียนเสนอ/การโอนงบประมาณเพื่อเป็นงบซ่อมแซม ขอให้พิจารณาถนนทางเข้าบ้านดงยอ หมู่ที่ 8 และถนน

ทางเข้าศูนย์เด็ก อบต. เกิดน้ าทว่มขังไม่มีที่ระบาย  
ปลัด อบต. -ชี้แจง/ทั้ง 2 จุดนี้ได้มีการวางแผนที่จะด าเนนิการไว้แล้วครับ  
ส.อบต.สุนทร -เรียนเสนอ/เร่ืองโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณบา้นนายเหรียญ หมู่ที่ 2 ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อน

มาก ความยาวประมาณ 10 เมตร งบประมาณก็คงไม่มาก อีกจุดหนึ่งคือบริเวณบ้านหนาดท่า ถนน คสล.ช ารุด
ประมาณ 1 แผง ก็อยากจะให้จัดงบประมาณในการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จด้วยครับ  

ปลัด อบต. -ชี้แจง/ถนนบริเวณบ้านหนาดท่าทาง อบต.มีแผนที่จะด าเนินการอยู่แล้วนะครับ ส าหรับบริเวณบ้าน                     
นายเหรียญ คงจะเป็นงบประมาณของปี 2566 ซึ่งดูแล้วคงจะต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรและเป็นการ
ก่อสร้างไม่ใช่การซ่อมแซมครับ ก็คงจะต้องรองบประมาณปีหน้าครับ  

ที่ประชุม -ไม่มีผู่ใดสอบถามเพิ่ม  
ประธำนฯ -ถ้ำไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม ล ำดับตอ่ไปผมจะขอมติ ท่ำนผู้ใดเห็นสมควรให้โอนงบประมำณ                             

ประจ ำปงีบประมำณ 2565 ได้โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบต. -ในวันนี้ก่อนเร่ิมการประชุมเราได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณ อบต. หลายคนผ่านมาเห็น อบต.เราก็ชื่นชมถึง

ความร่มร่ืนมีต้นไม้เยอะ อีกประการหนึ่งคือปลูกเพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้พืน้บา้นเรา ที่หายาก ฉนัน้หากท่าน
สมาชิกเห็นว่าต้นไม่ชนิดใดที่หายากก็สามารถน ามาปลูกในพืน้ที ่อบต.ได้นะครับ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้
ลูกหลานได้รู้จักต้นไมพ้ื้นบ้านดว้ย 

 -เร่ืองการส ารวจข้อมูลถนนลูกรังของหมู่บ้าน ซึ่งในทุกปีเราจะมกีารใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการซ่อมแซม
ถนนลูกรังแต่ละหมู่บ้าน โดยยอดงบประมาณที่จา่ยจะมาจากข้อมูลของหมู่บ้านที่เสนอเข้ามา ซึ่งที่ผ่านมามี
หลายหมู่บ้านแจ้งมาว่าปริมาณดินลูกรังที่ได้รับจัดสรรนัน้ไม่เพยีงพอ เพราะฉะนัน้ให้สมาชิกแต่ละหมู่ได้
ประสานงานกับกองช่าง เพื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลถนนลูกรังทุกหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อเป็นการปรังปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบนั และน ามาจัดสรรงบประมาณ 

 -เรื่องการยืนยันโครงการตามแผนพัฒนาเพื่อน ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ซึ่ง
จะต้องเสนอต่อสภา อบต.ภายในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ในช่วงนี้ได้เริ่มจัดเตรียมข้อมูลแล้ว ดังนั้นโครงการ
ของแต่ละหมู่บ้านที่จะบรรจุเข้าข้อบัญญัติปี 2566 ขอให้ท่านสมาชิกทุกหมู่ได้ยืนยันข้อมู ลกับทางกองช่าง          
เพื่อส ารวจข้อมูลว่าเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่ จ านวน 2 โครงการ เพื่อกองช่างจะได้ออกไปส ารวจ
และประมาณการ เมื่อได้ข้อมูลแล้วท่านนายกก็จะด าเนินการจัดท าร่างเพื่อเสนอต่อสภา ซึ่งในการจัดท า
ข้อบัญญัติ งบประมาณจะมีจ ากัดและมีการตั้งรายจ่ายทกุรายการที่ อบต.จะต้องจ่าย ตั้งแต่เงินเดือนค่าจ้าง/ค่า
สาธารณูโภคเป็นต้น โดยจะประมาณการรายรับไว้ที่ 50 ล้านบาท หลังจากนั้นจะต้องจัดท ารายจ่ายซึ่งระเบียบ
ก าหนดไว้ว่าจะต้องจัดท ารายจ่ายประจ าก่อน  คือเงินเดือนค่าจ้าง/ค่าสาธารณูโภค/เงินเบี้ยยังชีพ/อุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน/อาหารเสริมนมโรงเรียน ฯลฯ  งบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินสะสมที่สามารถน ามา
จ่ายเป็นโครงการพัฒนาให้แต่ละหมู่บ้านได้ ก็น าเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

ประธานฯ -สมาชิท่านใด้จะสอบถาม 
ส.อบต.ลีวัน -เรียนเสนอ/ผมอยากจะเสนอเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านขึ้นอีกครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานก่อสร้างมีการปรับราคาขึ้นสูงมากครับ ก็ขอให้พิจารณาด้วยครับ 
ปลัด อบต. -ชี้แจง/เร่ืองการตั้งงบประมาณผมก็อยากจะให้แต่ละหมู่บ้านได้งบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ติดตรงที่ประมาณการ

รายรับไม่เป็นไปตามเป้า ท าให้เราตั้งงบประมาณรายจ่ายมีข้อจ ากัดมากพอสมควร ซึ่งจะตั้งรายจ่า ยเกิน
ประมาณการรายรับก็ไม่ได้ อย่างที่ผมน าเรียนไว้ข้างต้นครับ เรายังมีเงินสะสมไว้ใช้ส าหรับการพัฒนาอีกก้อน
หนึ่งครับ 

ส.อบต.สุนทร -เรียนเสนอ/โครงการจัดซื้อดินลูกรังจากผู้รับจ้าง ใช้งบประมาณมากพอสมควร ความคิดเห็นของผมอยากจะ
ให้ซื้อรถดรัมเองแล้วไปซื้อดินลูกรังเองจะได้หรือไม่ เพราะที่บ่อดินราคาจะไม่แพงมาก  
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ปลัด อบต. ชี้แจง/กฎหมาย อบต. ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ อบต. จัดท ากิจการพาณิชย์แข่งกับเอกชน ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ  
ก็จะใกล้เคียงกับการแข่งขันกับเอกชน กฎหมายไม่ไห้ด าเนินการไม่ใช่อ านาจหน้าที่ครับ  

นายก อบต. -ชี้แจง/เรียนท่านประธานในวาระอื่น ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตามที่ผมได้ไปประชุมเรื่องการ
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ส านักงาน พม.จ.นครพนม ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านจะต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะราษฎรต้องถามข้อมูลกับท่านเรื่องการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ  โดยจะมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ครับ  

 1.การพิการทางด้านการมองเห็น  จะต้องไม่มีลูกตาทั้ง 2 ข้าง/ไม่มีลูกตาด าทั้ง 2 ข้าง / ลูกตาสีขาวขุ่นทั้ง                  
2 ข้าง /ลูกตาฟ่อทั้ง 2 ข้าง  จึงจะเข้าเกณฑ์ ราษฎรบางรายอาจจะไม่เข้าเกณฑ์แต่อยากจะให้ท่านสามชิกเรา
พาไปตรวจ เพื่ออยากจะได้บัตรผู้พิการแล้วมายื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นไว้  

 2.พิการทางด้านทางการได้ยิน  หูหนวกเนื่องจากไม่มีรูหูทั้ง 2 ข้าง 
 3.พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาดตั้งข้อมือขึ้นไปอย่างน้อย 1 ข้าง/ ขาขาดตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นไป                  

อย่างน้อย 1 ข้าง  
 -ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ผมกล่าวมาข้างต้น แพทย์จึงจะรับรองความพิการให้ได้ครับ 
 -กรณีไม่เข้าเกณฑ์ มีดังนี้ 
 1.ทางการมองเห็น  ตาเป็นต้อ/สายตาสั้น/ตาบอดข้างเดียว/สายตายาว/ตาเรือนรางข้างเดียว/ตาบอดสี             

ตาเอียง/ตาเข/ตาเหล่ 
 2.ทางการได้ยินหรือสื่อสาร หูตึงข้างเดียว/หูหนวกข้างเดียว/ไม่มีใบหู 
 3.ทางการเคลื่อนไหว นิ้วมือขาดถึงโคนนิ้วไม่ถึง 3 นิ้ว/นิ้วมือเกิน 5 นิ้ว (นิ้วงอก)/นิ้วมือขาด 1 ข้อหรือ 2 ข้อ/

แขนขาใส่เหล็ก/ท้าวแสนปม/ปากแหว่งเพดานโหว่ ให้ท่านสมาชิกได้สังเกตตามทีผ่มกล่าวมา แต่ถ้าเราดูแล้วไม่
เข้าเกณฑ์ถ้าตัวเขาเองอยากจะให้เราพาไปตรวจกับแพทย์ก็ไม่ต้องปฏิเสธเขานะครับ ให้ทุกท่ านพาไปตรวจ
เพื่อให้เขาสบายใจ  

ปลัด อบต. -ชี้แจง/เพิ่มเติมจากที่ท่านนายกได้พูดไปเรื่องการรับเบี้ยผู้พิการ  กรณีในหมู่บ้านท่านมีผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/
ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากจน/บ้านช ารุดผพุัง รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย สามารถยื่นเร่ืองขอรับความช่วยเหลือ
จาก อบต.ได้  โดย อบต.จะมีคณะกรรมการพิจารณา มีท่านนายกเป็นประธาน ซึ่งการประชุมของ
คณะกรรมการครั้งที่ 1 ของปี 2565  ได้ให้ความช่วยเหลือจ านวน 3 ราย โดยให้มาเขียนค ารองเสนอต่อคณะ
กรรมการฯเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ -   

ประธานฯ -วันนี้ เป็ นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2 /2565  เราก็ท าการประชุมกันมาครบทุ กวาระแล้ ว                      
ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดประชุม    

เลิกประชุม เวลำ  12.00 น.                           

                                                           ลงชื่อ    วรพจน์  เข็มปัญญา     ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
(นายวรพจน์  เข็มปัญญา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกลาง 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.บ้านกลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้ 
เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2565  เห็นว่าถูกต้องแล้ว      

ลงชื่อ    ค าพอง  ใจใส                 ลงชื่อ     พนม  อ่างวงค์                     ลงชื่อ     ธงชัย  บรรหาร 
        (นายค าพอง  ใจใส)                     (นายพนม  อ่างวงค์)                         (นายธงชัย  บรรหาร) 
          ส.อบต.หมู่ที่ 3                            ส.อบต.หมู่ที่ 1                             ส.อบต.หมู่ที่ 6 

             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม   
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 - สภา อบต.บา้นกลาง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เม่ือวันที่……………………………………………………. 
 
                                                              
                                                               ลงชื่อ     นิกร  ใจใส       รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายนิกร  ใจใส)   
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

  

ส าเนาถูกต้อง  
  
 
  

 (นายวรพจน์   เข็มปัญญา) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 


